



# เทวาลัย

สานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๘ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒



## ข่าวจากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

ทราบหรือยังคะว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์สารนิเทศฯของเรามีบริการใหม่ๆหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคืออาจารย์สามารถเข้าชมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซึ่งได้พัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ หรืออาจติดต่อสื่อสารขอข้อมูลหรือขอรับบริการด้านต่างๆจากศูนย์ก็ได้คะ เพียงเข้าไปใน website ของคณะ [www.arts.chula.ac.th](http://www.arts.chula.ac.th) เลือกภาษาไทย แล้วตามต่อที่ “ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์” จะพบ library blog และอื่นๆอีกมากมาย ล้วนทันสมัยและได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวงการหนังสือมากเลยคะ ลองดูนะคะ ได้ความรู้และสนุกดีคะ



## ข่าวจากโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

**ชื่อเรื่อง** เลื่อมลายสายรุ้ง : ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายปัจจุบัน

**ผู้แต่ง** รศ. อิงอร สุพันธุ์วณิช

**ราคาปก** 180.00 / **ราคาลด** 153.00

### บทคัดย่อ

เป็นหนังสือที่สะท้อนภาพของสังคมอย่างหลากหลายทั้งครอบครัว รักร่วมเพศ การเอารอดเอาเปรียบในสังคมรวมทั้งปัญหาเด็กวัยรุ่น ผู้อ่านจะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี





## ข่าวจากฝ่ายวิรัชกิจ

คณบดีมีนโยบายส่งเสริมคณาจารย์ตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติและ/หรือไปเสนอบทความในการประชุมนานาชาติ คณบดีจึงขอให้ฝ่ายวิรัชกิจสนองนโยบายโดยการจัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาและตรวจแก้ไขบทความภาษาอังกฤษสำหรับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและ/หรือเพื่อการไปร่วมประชุมในการประชุมนานาชาติ หน่วยบริการนี้มีอาจารย์ชาวต่างประเทศให้คำปรึกษาและช่วยตรวจแก้ไขบทความภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สนใจสามารถติดต่อกับ น.ส.มัลลิกา สามารถ เลขานุการของหน่วยเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 218 – 4885



## ข่าวจากสาขาวิชาภาษาสเปน

### ✉ การจัดประชุมทางวิชาการ

สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก จะจัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาสเปนในประเทศไทยและเวียดนาม : มุมมองในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญภาษาสเปนในทั้งสองประเทศ โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติ ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์สเปน และผู้แทนจากหน่วยงานทางศาสนา ประมาณ 50 คน

### ✉ การจัดกิจกรรมค่ายภาษาสเปน

ระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคมที่ผ่านมา คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาสเปน ร่วมกับชาวสเปนและละตินอเมริกาอีก 4 ท่านได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาสเปน ณ ศูนย์คาทอลิกพระวิสุทธิวงศ์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในกิจกรรมดังกล่าวนี้นอกจากนิสิตจะได้ฝึกใช้ภาษาสเปนในสถานการณ์หลากหลาย อาทิ อภิปรายแสดงความคิดเห็น เกมการละเล่น และการแสดงประจำปีแล้ว ยังได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์และสัมผัสชีวิตเด็ก ๆ และเยาวชนชาวเขาเผ่าต่างๆด้วย



## ข่าวจากหอพระไตรปิฎกนานาชาติ

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ ได้รับเชิญจาก The Association of Theravada Buddhist Universities (ATBU) ไปเสนอบทความเรื่อง **“Pali Literature in Thailand since the 19th Century (Rattanakosin Era : 1782 – Present)”** ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ **“Theravada Buddhism: Tradition, Identity and Development”** ระหว่างวันที่ 4 – 11 มีนาคม 2552 ณ Sitagu International Buddhist Academy, Sagaing, Union of Myanmar ซึ่งมีนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเถรวาทจาก 16 ประเทศเข้าร่วม นอกจากการเสนอบทความเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีการเสนอบทความเป็นภาษาบาลีด้วย



## ข่าวจากภาควิชาภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ นางสาวสรรพพร เรไรวรรณ ผู้จัดการภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันว่ายน้ำในท่ากบและฟรีสไตล์ งานกีฬามูลนิธิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 29 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552



### คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ น.ส.มัลลิกา สามารถ โทร. 84885 E-mail : artspr08@hotmail.com